



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง  
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพหลวง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง จะดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพหลวง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทัพหลวงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยกำหนดราคากลางจำนวน ๘๐๐,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนบาทถ้วน-)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
๒. ไม่เป็นผู้กระทำความผิดในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าดูสถานที่ก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าได้รับทราบสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว หากมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อการบริหารส่วนตำบลทัพหลวงมิได้)

กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง และยื่นซองในวัน ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอำเภอ (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะทำการเปิดซองสอบราคาแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอำเภอ (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๔๔-๐๒๒๘ , ในวันและเวลาราชการ หรือทาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธานินทร์ แยมไสว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง